

Kính gửi: Quý vị

Lời đầu tiên, **USIS Group** kính chúc Quý vị và gia đình sức khỏe và hạnh phúc. Trong bản tin tháng này, chúng tôi kính gửi đến Quý vị các thông tin sau:



Chuẩn bị cho những thay đổi đối với chương trình EB-5 trong cuối năm 2017

Hiện tại đã gần hết tháng 8, chúng ta vẫn chưa chắc chắn những thay đổi gì sẽ xảy ra đối với chương trình EB-5. Các nhà lập pháp rất có thể chọn giải pháp tạm thời im lặng và không đưa ra bất kỳ động thái nào, việc này có thể đưa tới việc chương trình EB-5 sẽ được đưa vào nhóm các hạng mục cần tiếp tục nghị quyết của Quốc Hội.

[xem thêm >>](#)



USIS Group - Chặng đường 8 năm, vững một niềm tin

"Kỷ niệm 8 năm thành lập là một dịp tốt để cùng nhìn lại chặng đường USIS đã đi qua, tự hào về những gì đã làm được, lấy đó làm nền tảng cho chặng đường sắp tới. Và cho dù với bất cứ cơ hội hay thách thức nào thì USIS cũng cần có hành trang thiết yếu chính là trách nhiệm, sự chuyên nghiệp, cam kết và chính trực. Song bên cạnh đó, cũng cần tăng cường sự đồng hành, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ, sẽ chia giữa những con người USIS và giữa USIS với cộng đồng"

[xem thêm >>](#)



Những cuốn hộ chiếu quyền lực thế giới năm 2017

"Giá trị" hay "sức mạnh" của cuốn hộ chiếu không phụ thuộc vào màu sắc bên ngoài hay số lượng các trang bên trong của nó. Mà mỗi quốc gia có những thỏa thuận riêng với các quốc gia khác, do đó một số loại hộ chiếu trở nên có "quyền lực" hơn những cuốn hộ chiếu khác. Điều này thể hiện qua việc người dân một nước có thể dễ dàng xin được thị thực (visa) vào một nước khác hay không.

[xem thêm >>](#)



Đầu tư vào bất động sản như thế nào để có lãi

Những lời khuyên này sẽ rất hữu ích đối với những người đang chuẩn bị nhảy vào kinh doanh mua bán nhà đất với mục đích làm sinh lời đồng vốn và những lời khuyên này cũng có thể giúp bạn tránh gặp phải những rủi ro đáng có.

[xem thêm >>](#)



Hội thảo "Nhận Học Bổng Giá Trị Từ Các Trường Top Của Mỹ"

Hiện nay, rất nhiều bạn trẻ đang ấp ủ trong mình giấc mơ được sinh sống và học ở Mỹ - đất nước có hệ thống giáo dục chất lượng hàng đầu thế giới, có nhiều cơ hội để phát triển tài năng bản thân. Chính vì vậy mà hội thảo nhận được sự quan tâm của rất nhiều bạn đang là học sinh, sinh viên Việt Nam đang trong quá trình tìm hiểu hoặc có dự định du học tại Mỹ. Chương trình còn có sự tham gia của các đại diện đến từ những trường Top của Mỹ để tư vấn, chia sẻ trực tiếp cùng các em học sinh, sinh viên.

[xem thêm >>](#)



Trân trọng cảm ơn Quý vị đã theo dõi Bản tin tháng 9/2017 của chúng tôi. Để tiếp tục đón đọc những tin tức mới nhất về Di trú Mỹ và những hoạt động của USIS, Quý vị vui lòng truy cập www.usis.us.

Trân trọng,

Chủ tịch HĐQT USIS Group
Chris Lọc Đào

USIS GROUP

U.S.: 1122 Bristol St., Costa Mesa, CA 92626

TP.HCM: Lầu 7, P. 701, Tòa nhà CJ, 06 Lê Thánh Tôn, Q.1

Hà Nội: Lầu 8, P. 804, Tòa nhà Melia Tower, 44B Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm

Đà Nẵng: Tòa nhà USIS, 89 Thái Phiên, Q. Hải Châu

Cần Thơ: 269 Đường 30/4, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều

Email: info@usis.us - Website: www.usis.us

VUI LÒNG KHÔNG TRẢ LỜI EMAIL NÀY
[Ngừng nhận tin](#)